

# ชี้กองทุนหมู่บ้านเบี้ยหวัดแตก ชาวบ้านกู้เงินใช้ไม่ตรงเป้า

ศูนย์ข่าวภาคอีสาน-ชี้กองทุนหมู่บ้าน เบี้ยหวัดแตก เงินตกถึงหมู่บ้านแล้ว แต่ชาวบ้านกู้ไปใช้ไม่ถึง 50% กทบ.ชี้ ทำให้เงินไม่หมุนเวียนในชุมชน เศรษฐกิจไม่กระเตื้องตามนโยบายรัฐ แรงคณะกรรมการปล่อยเงินออกมา ใช้นานแล้ว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ที่ มท.นรา ได้มีการจัดประชุมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดอุดรธานี ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัด อุดรธานี โดยมีนายณรงค์ โฉมจะบก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น ประธาน พร้อมด้วยนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย อธิบดีส.ส.จังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ (กทบ.) และนาย ชิตชัย แสวงแก้ว ส.ส.พรรคไทยรักไทย นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย กล่าวถึง ปัญหาของกองทุนหมู่บ้านขณะนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่กู้เงินจากกองทุน ไปแล้วไม่รู้ว่าเอาเงินไปลงทุนทำอะไร เพื่อที่จะให้เงินงอกเงยหรือได้กำไรขึ้นมา โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เห็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมเดิม ไม่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เช่น นำเงินไปซื้อวัวมาเลี้ยง ซึ่งกว่าวัวจะคลอดแต่ละครั้งให้เวลาเป็นปีๆ และจุดนี้ขัดกับวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลเพราะรัฐต้องการให้ชุมชนมีการหมุนเวียนเงินลงทุนแต่ละหมู่บ้าน

ส่วนปัญหาอีกประการหนึ่งคือ คณะกรรมการหมู่บ้านถึง 15 คน ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาการอนุมัติของ ชาวบ้าน ต่อมาข้างจะพิจารณาอนุมัติ

เงินล่าช้า บางหมู่บ้านเงินค้างตกไม่ถึง หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว แต่ชาวบ้านยัง กู้ไม่ไปใช้ถึงไม่ถึง 50% คณะกรรมการ ควรรับผิดชอบทำให้ชาวบ้านได้เงินล่าช้า นั้นออกมาใช้โดยเร็วที่สุด และให้ คณะกรรมการปล่อยเงินออกมาให้หมด ไม่ใช่ปล่อยให้ชาวบ้านกู้เงินทิ้งเฉยๆ

นายเฉลิมพลกล่าวอีกว่าชุมชน ทุกชุมชนเมื่อมีคนรวยแล้วต้องมี คนจนปะปนอยู่ ในย่านชุมชนของ เทศบาลเองก็เหมือนกัน อาจจะมี คนรวย 80% คนจน 20% ซึ่งคนจน ห่วงคนจนมากกว่า เพราะว่ากลุ่มคน เหล่านี้ก็ต้องหาเงินและยังต้องการ เงินลงทุนเหมือนกับชุมชนอื่นๆ แต่ที่ติด ตรงที่เขาไม่สามารถเข้าร่วมประชุม กับนักธุรกิจเหล่านั้นได้ ทำให้ชาวบ้าน ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินกองทุนหมู่บ้าน คนก็เสนอให้จัดชุมชนเหล่านี้ให้ เหมือนกับที่กรุงเทพฯ

ด้านนางอุษณา ปานสูง ปลัด เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวถึงปัญหา ที่มีอยู่ในเทศบาลนครฯ ว่า ปัญหา กองทุนหมู่บ้านในเขตเทศบาลนครฯ จะมีปัญหาในส่วนระดมเงินพาณิชย์ หรือย่านธุรกิจที่ ซึ่งจะไม่มีการซื้อตัว ร่วมกับบ้างแต่ถึงอื่นๆ เวลาเรียกสถานะ ประกอบการเหล่านี้มาประชุม ก็จะไม่ ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพราะ ส่วนใหญ่จะอ้างว่าไม่มีเวลา ติดธุระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่ง เทศบาลก็ประชาสัมพันธ์และเรียก ประชุมไปหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครมา ประชุม ■